



ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ
ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.....
ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานธนาภิรักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยกำหนดดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานธนาภิรักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามวัน เวลา ที่กำหนดในประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	การประเมิน	หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน	สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผน	ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะ ส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ	ห้องประชุม สำนักงานธนาภิรักษ์ พื้นที่เพชรบูรณ์ (ชั้น ๒)

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินครั้งที่ ๒ เท่ากัน ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติตามระเบียบในการสอบ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดไว้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เลขที่ ๓๒๙/๑๗ ถนนรัฐวิวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ www.treasury.go.th/pv_phetchabun

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิศาล ทาจง)

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

แนบท้ายประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาววรรณวิศา ปานนิล
๒	๐๐๒	นายทองศักดิ์ กระจ่างจันทร์
๓	๐๒๐	นายชาญวิทย์ แก้วก
๔	๐๒๑	นางสาวพิมพ์ภรณ์ ดั่งคำ
๕	๐๒๖	นางสาวเบญจพร หาญพยัคฆ์
๖	๐๒๘	นางสาวจิรภิญญา อ่องยิ่ง
๗	๐๓๑	นางสาวน้ออน จารุจารีต
๘	๐๔๗	นางสาววิลาสินี ช่วยเกื้อ
๙	๐๕๔	นางสาวณัฐนันท์ โสทองเมือง
๑๐	๐๖๐	นางสาวประกายลักษณ์ ภูมิพงศ์ไทย
๑๑	๐๖๒	นางสาวสิริพจน์ ยลเมืองแมน
๑๒	๐๖๖	นางสาวหยกฟ้า เจริญวนิช
๑๓	๐๗๘	นางสาวณัฐนิชา ทรงสิทธิเดช